



Đức Thánh Cha khen ngợi cơ quan Từ thiện Thánh Phêrô, 155 năm qua không ngừng nghỉ phục vụ.

Thanh Quảng sdb – (Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Trước thềm Năm Thánh Hy Vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô khen ngợi cơ quan Bác ái Thánh Phêrô, vì những đóng góp của họ cho Giáo hội và mời gọi họ tăng cường nỗ lực bằng cách truyền lại di sản của mình và vun đắp tình yêu thương và lòng bác ái.

"Với sự hiện diện, sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của các con, các con đã phục vụ Giáo hội và cũng chuẩn bị thành phố Rome này để đón mừng Năm Thánh..."

Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn này vào sáng thứ Hai (24/6/2024) tại Vatican khi ngài tiếp các thành viên của Hội Bác ái Thánh Phêrô, trong suốt 155 năm qua, đã hỗ trợ các hoạt động từ thiện của Giáo hội và giúp đỡ những người cần nhất.

Hội Bác ái được thành lập vào năm 1869 bởi một nhóm thanh niên Roma.

Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào đón các thành viên của Hội khi ngài trìu mến nhắc nhớ lại lịch sử phục vụ của hội đối với các vị tiền nhiệm của ngài, và đại diện cho các vị tiền nhiệm gửi lời chào đến ngài Chủ tịch của hội, người đang phải đối diện với sức khỏe, và ĐTC chúc ông mau chóng bình phục.

Nhớ về cội nguồn quan trọng cho tương lai

"Cha cảm ơn các con trước những phục vụ mà các con dành cho người nghèo ở Rome", ngài nhấn mạnh, thừa nhận rằng họ làm điều này "nhân danh Đức Thánh Cha và Mẹ Giáo hội".



Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của Hội Bác ái thánh Phêrô

Khi nhìn lại cuốn Kỷ niệm ghi lại những cuộc gặp gỡ của các vị chủ tịch với Đấng Kế Vị thánh Phêrô trong suốt chiều dài lịch sử, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng những bộ sưu tập như vậy giúp chúng ta ghi nhớ về cội nguồn của một người mà ngài nói người đó là "cơ bản" là "căn cơ" mời gọi tất cả ngồi lại để làm việc từ thiện.

ĐTC nói: "Nếu không có cội nguồn, sẽ không có sự sống và tương lai, sự tươi tốt của cây cảnh cần phải gắn liền với nguồn sống của cội rễ".

Với suy tư này, Đức Thánh Cha khuyến khích họ luôn trân trọng cội nguồn của mình, nhưng đừng bao giờ để chúng trở nên cằn cỗi.

Truyền lại di sản, giá trị cho người trẻ

"Đây là lý do tại sao cha khuyến khích các con truyền lại di sản, các giá trị và kinh nghiệm của mình cho lớp trẻ", Đức Thánh Cha chia sẻ và lưu ý rằng người trẻ là chìa khóa để tiến tới tương lai.

"Thật tuyệt khi nghĩ đến một người ông của Hội Thánh là thánh Phêrô, truyền lại cho con cháu mình kinh nghiệm của mình!" Đức Thánh Cha thừa nhận.

Ngài gọi đây là điều tuyệt vời, ĐTC nói, "Hãy nghĩ xem tấm gương của một người cao tuổi có thể truyền tải đức tin sống động, lòng bác ái cụ thể và tình yêu thương dành cho người nghèo như thế nào".



Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Hội Thánh Phêrô

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nhắc lại Năm Thánh Hy vọng sắp tới, năm 2025 và nó phải là một dịp để làm từ thiện.

Năm Thánh hy vọng và bác ái

"Những người hành hương và khách du lịch đến Rome cần được 'hít thở' và cảm nghiệm được bầu khí của lòng bác ái Kitô giáo", ĐTC nhấn mạnh và lưu ý, "không chỉ là sự hỗ trợ", mà còn là "sự quan tâm đến phẩm giá", thông qua sự gần gũi và chia sẻ mà "không cần biết đến" và "được chú ý tới".

"Với sự hiện diện, sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của mình", ngài nói, "các con chuẩn bị thành phố này cho Năm Thánh", ĐTC lưu ý rằng sự chuẩn bị này vượt ra ngoài công việc gắn liền với đường phố hoặc cơ sở hạ tầng.

Thay vào đó, ngài nhấn mạnh, "nó quan tâm đến trái tim và thể xác của người nghèo, những người, như Thánh Laurence đã nói, "đó là kho báu của Giáo hội."

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bằng ban phép lành cho tất cả những người có mặt, và gia đình của họ, và giao phó họ cho sự chở che của Đức Mẹ phù trợ dân thành Roma (Mary Salus Populi Romani).



Đức Thánh Cha Phanxicô chào đón các thành viên của Hội Bác Ái Thánh Phêrô